

Số: **1889** /BHXH-TCCB

V/v hướng dẫn bổ sung thông báo đợt 2
đăng tin tuyển dụng viên chức năm 2011

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã thực hiện đăng tin thông báo tuyển dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 1480/BHXH-TCCB ngày 14/4/2011 và công văn số 1628/BHXH-TCCB ngày 26/4/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đến nay, mới có một số BHXH tỉnh có số hồ sơ đăng ký dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu cần tuyển, còn lại phần lớn các tỉnh chưa đủ lượng hồ sơ đăng ký để đáp ứng yêu cầu thi tuyển cạnh tranh. Mặt khác, khi đăng ký dự tuyển, người lao động chưa hiểu hết về điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển.

Từ thực tế trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ như sau:

1/ Tiếp tục đăng tải bổ sung 03 kỳ liên tiếp trên Báo địa phương, Đài truyền hình tỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1480/BHXH-TCCB ngày 14/4/2011 và công văn số 1628/BHXH-TCCB ngày 26/4/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

2/ Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh để đăng ký các thông tin tuyển dụng và trực tiếp tham gia nhận hồ sơ tại các phiên giới thiệu việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức. Đồng thời, có công văn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng đến các trường đại học trên địa bàn để sinh viên tốt nghiệp biết và đăng ký.

3/ Kéo dài thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 12/5/2011 đến hết ngày 31/5/2011 (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật);

4/ Một số trường hợp cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a- Trường hợp người dự tuyển tốt nghiệp cao đẳng và học liên thông lên đại học đã được cấp bằng đại học liên thông; Hoặc người dự tuyển đã thi tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành cần tuyển dụng; có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học nhưng đang chờ cấp bằng tốt nghiệp thì BHXH các tỉnh vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển sẽ yêu cầu trình bằng gốc để hoàn chỉnh thủ tục tuyển dụng;

b- Về chứng chỉ ngoại ngữ: Đối với người đăng ký dự tuyển tại BHXH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ và vùng núi phía bắc chỉ yêu cầu chứng chỉ trình độ A;

c- Thông báo cho các thí sinh đăng ký dự tuyển nhất thiết phải có chứng minh thư nhân dân để xuất trình khi dự thi.

5/ Đối với BHXH các tỉnh không có Website, ngoài thông báo tuyển dụng đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, đề nghị liên hệ với Ban Biên tập Website của Ngành tại địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn để đăng tải thông tin tuyển dụng của đơn vị mình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c)
- Lưu VT, TCCB (3).



Đỗ Thị Xuân Phương